

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

XO – ก็ว่ากันไปตามเกม ที่เห็นๆ กัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีสจิวหัว...

วันวานก็กล่าวไว้แล้วว่า จะพยายามเอาใจช่วยนะ ไม่อยากแข่ง แต่ก็นะ สัญญาณในเชิงเทคนิคมันฟ้องอยู่อย่างนั้น ก็ฝันขายากหน่อยละ... เอาเป็นว่า การลงมาต่ำกว่าจุดที่เคยกล่าวไว้ ก็คือ 1490 แนวโน้มก็คงจะต้องว่ากันไปตามเกม ระดับที่ดูไว้แล้ว ก็แถว 1450+/- หรือ 1450-1440 พื้นที่นี้ต้องเอาให้อยู่ะ ไม่เช่นนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้องกว่า หรือ เสียส่วนหลังหน่อยๆ ก็คือ 1400+/- แล้วก็อย่างที่กล่าวนั้นแหละครับ ถ้าต่ำกว่า 1400 เนี่ย การนับคลื่น อาจจะไม่ใช่แบบ a b c X a b c แล้วสิ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นนับในรูปแบบใหม่ ที่จะต้องนับในขาลงให้ครบ 5 คลื่น แล้วจะยังไล่ ก็ต้องว่าไปตามเกมของสัญญาณเทคนิคไว้ก่อนแหละครับ ถ้าจะมีอะไรดีๆ มาพลิกเกมจากร้ายกลายเป็นดี ก็ต้องให้เร็วๆ หรือต้องภายในสัปดาห์หน้านะ ไม่เช่นนั้น เราก็จะได้เห็นการย่อ การยุบ การเซกการทรุด ลงต่ำเรื่อยๆ ต่อไปแล้วหุ้่นที่จะต้องกลับมาเข้าตาหรือบาดตา ก็คงจะต้องเป็นหุ้่นเล็กๆ กลางๆ หรือ หุ้่นที่เก็บของมานานแล้ว แบบไม่ค่อยจะมี Volume ในก่อนหน้าให้ให้เห็นมากนัก ก็จะมีขึ้นกันดีดี้า เหมือนปลากระดีได้น้ำทำนองนั้น เรียกว่า เก็งกำไรรายวันสลับตัวสลับหน้ากันไปตามเกมของตลาดนั้นแหละครับ... แถมให้อีกหน่อยในเรื่องของตลาด หรือ SET Index ว่า จริงๆ แล้ว สัญญาณ Divergent ในระลอกนี้ ถือว่าใหญ่พอสมควรนะ ถ้าจะลงก็จะลงลึกๆ ได้เลยก็ไม่ว่า ถ้าจะเอาให้ชัวร์ๆ หรือ ยืนยันว่าลงจริงนั้น จับตาที่ MACD ในกราฟรายวันนะ ถาลงต่ำกว่า Zero Line เมื่อไหร่ นั้นแหละครับ อาจจะเป็สัญญาณของการลงแบบ 5 คลื่น ก็เป็นไปได้

ดูตามเกม... หุ้่นหลักๆ ในตลาด ก็ถูกทั้ง ไม่ว่าจะด้วยราคาแพง หรือ เอากำไรกันมาก่อน

จากคนที่มียาก่อนหน้า และ หุ้่นเล็กๆ กลางๆ ก็อาจจะต้องเน้น เล่นเร็วกันไปก่อน หรือ ไม่หวังถือนาน

แนวรับ : ... 11.5-11.2 หรือ ไม่ควรต่ำกว่า 11.0 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 12.0 ซึ่งถ้ายืนได้ ก็มองระยะสั้นต่อที่ 13.0

Price Chart...(XO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น XO... แต่ดูสัญญาณหลักๆ หรือ ว่ากันที่รูปแบบแนวโน้มทางโครงสร้างและค่าสัญญาณของเครื่องมือแนวโน้ม ก็ไม่แน่นอนครับ ถ้าไม่พลิกลงมาต่ำๆ หรือไม่หลุด 11.0 ก่อน ก็อาจจะมองกันยาวๆ ไว้บ้างก็ไม่ผิดนะ ยืน 12.0 ได้ ดูต่อที่ 13.0 ถ้ายืน 13.0 อีกนั้นแหละครับ รูปแบบการขึ้นยาวๆ จากสัญญาณ MA ก็อาจจะคาดหวังได้อยู่เหมือนกันนะ... มีหุ้่นหลายๆ ตัวที่มาจากสัญญาณ MA. แบบนี้ แล้วขึ้นยาวๆ ซึ่งแรกๆ ก็ยังไม่มีความมั่นใจ หรือ บางครั้ง สัญญาณตอนเริ่มๆ หรือในช่วงไม่แรกๆ Volume และการแกว่งตัว มักจะทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจ แต่ที่ไหนได้ มาไกลมากจนเสียตา วันวานบอกว่า ZIGA และก็มี PJW ที่มาไม่แพ้กันเลย